

Số: 79/BC-SKHCHN

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Thực hiện Dự án “Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm”**

Căn cứ Quyết định số 3139/2005/QĐ.UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 8 tháng 09 năm 2005 Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể nuôi tôm công nghiệp xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2010; trong đó xác định hiện trạng: *phần đất quy hoạch là đất chưa sử dụng hoặc đang sử dụng kém hiệu quả với rừng cây chà là và một phần rừng tràm bao bọc xung quanh, và kênh rạch tự nhiên chiếm diện tích nhỏ trong vùng* (khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 3139/2005/QĐ.UBND).

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH tỉnh ủy lần thứ 20 (ngày 8 – 9/4/2015) về việc triển khai dự án nuôi tôm siêu thâm canh tại Nhơn Trạch; Sở Khoa học và Công nghệ tham quan khu vực nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu và tiến hành khảo sát khu vực dự kiến triển khai dự án nuôi tôm siêu thâm canh tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Sở Khoa học và Công nghệ có Văn bản đề xuất gửi UBND huyện Nhơn Trạch để đăng ký làm việc về dự thảo Đề án.

Ngày 12 tháng 05 năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về xây dựng Khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Ngay sau buổi làm việc, ngày 13 tháng 5 năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 588/SKHCHN-UDC gửi UBND huyện Nhơn Trạch về việc lập Đề án xin thành lập Khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Đến ngày 08 tháng 6 năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 2541/UBND-NN của UBND huyện Nhơn Trạch, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến góp ý.

Theo Công văn số 2541/UBND-NN, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Đề án và trình bày với Huyện ủy và UBND huyện Nhơn Trạch vào ngày 31 tháng 7 năm 2015 (Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Bí thư thường trực huyện ủy và Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì). UBND huyện Nhơn Trạch có Thông báo số 389/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 kết luận cuộc họp thống nhất và có một số góp ý hoàn chỉnh Đề án.

Cùng với việc báo cáo dự thảo Đề án, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận tổ chức Đoàn tác do Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Đoàn và thành viên: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Nhơn Trạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các hộ nông dân nuôi tôm, đã tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu từ ngày 11-12 tháng 08 năm 2015. Trong đó đã tham quan các mô hình nuôi tôm thực tế tại công ty TNHH SX và TM Trúc Anh, Công ty Cổ phần Việt-Úc.

Do nhận thấy tiềm lực của Công ty Cổ phần Việt Úc, Trưởng Đoàn Công tác đã mời Công ty Cổ phần Việt Úc khảo sát khu vực quy hoạch nuôi tôm tại xã Phước An, Nhơn Trạch. Công ty Cổ phần Việt Úc đánh giá cao khả năng nuôi tôm tại khu vực này và thống nhất với việc triển khai đầu tư khu vực nuôi tôm hiện đại nhất Việt Nam tại khu vực này.

Theo tinh thần trên, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án theo hướng doanh nghiệp và nhân dân cùng triển khai thực hiện trên diện tích 680 ha do UBND huyện Nhơn Trạch báo cáo trong buổi khảo sát. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày Đề án “Xây dựng khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao” tại UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh có Thông báo số 8533/TB-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 chỉ đạo như sau:

*- Thống nhất triển khai thực hiện quy hoạch phân khu cho vùng quy hoạch nuôi tôm trên diện tích khoảng 680 ha, để doanh nghiệp và nhân dân cùng triển khai thực hiện. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan, UBND huyện Nhơn Trạch và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quy hoạch.*

*- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng Đề án theo hướng công nghệ cao nuôi tôm để hưởng chính sách ưu đãi về khu công nghệ cao theo quy định. Thời hạn cuối tháng 10/2015 trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy.*

*- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND huyện Nhơn Trạch rà soát hiện trạng, nguồn gốc đất, đối chiếu các quy định hiện hành có liên quan, để có phương án xử lý theo quy định. Đồng thời phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch tính toán sơ bộ tổng mức bồi thường, hỗ trợ để có phương án xử lý khi triển khai thực hiện.*

Triển khai thực hiện chỉ đạo trên, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 1344/SKHCN-UDC ngày 20 tháng 10 năm 2015 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Nhơn Trạch cung cấp thông tin về dự kiến mức tiền đền bù, giải tỏa để phân tích hiệu quả kinh tế và tính khả thi của Đề án.

Đến ngày 20 tháng 11 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 5046/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu nông nghiệp công nghệ cao nuôi tôm, Trong đó:

*- Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao nuôi tôm thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, các thông tin về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện Nhơn Trạch; việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường thuộc thẩm quyền của UBND huyện Nhơn Trạch.*

Đến ngày 23 tháng 11 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Báo cáo số 494/BC-UBND của UBND huyện Nhơn Trạch cung cấp thông tin khu đất dự kiến thực hiện dự án nuôi tôm siêu thâm canh tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, trong đó:

*- Diện tích khu đất: 480 ha (giảm 200 ha so với Thông báo số 8533/TB-UBND);*

*- Dự kiến sơ bộ số tiền bồi thường **908.671.830.000** đồng.*

Do thông tin và tình hình có thay đổi so với Thông báo số 8533/TB-UBND, UBND tỉnh có cuộc họp và Thông báo số 689/TB-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 chỉ đạo như sau:

*- Hiện nay trong khu quy hoạch 680 ha đã giao cho 02 doanh nghiệp gần 200 ha, diện tích còn lại các hộ dân cũng đang thực hiện nuôi tôm theo quy hoạch và diện tích khu đất này các hộ dân khai phá từ trước 1993, do đó nếu thực hiện kinh phí đền bù rất lớn. Nên theo đề án của Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng khó triển khai thực hiện.*

*- Giao UBND huyện Nhơn Trạch làm việc với HTX đóng tàu xà lan, Công ty Việt Rạng Đông và Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc, vận động các doanh nghiệp hợp tác triển khai dự án tôm siêu thâm canh trên diện tích đã thỏa thuận (200 ha) với HTX đóng tàu xà lan, Công ty Việt Rạng Đông và Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc.*

Để đánh giá kết quả triển khai Thông báo số 689/TB-UBND, UBND tỉnh có cuộc họp và Thông báo số 2058/TB-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2016 chỉ đạo như sau:

*- Chấp nhận triển khai song song hai phương án trong khu vực định hướng quy hoạch ứng dụng công nghệ cao để nuôi tôm siêu thâm canh tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch:*

*- UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì, khẩn trương tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc, HTX đóng tàu xà lan và Công ty Việt Rạng Đông để sớm thống nhất việc hợp tác triển khai dự án nuôi tôm siêu thâm canh trên diện tích khoảng 137 ha; trong đó có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất giống, thức ăn, nuôi và cung cấp các dịch vụ, bao tiêu sản phẩm...*

*- Giao Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ lập dự án nuôi tôm siêu thâm canh trên diện tích khoảng 54 ha tiếp giáp khu vực trên theo mô hình hợp tác công tư (PPP); với mục tiêu chính là nghiên cứu, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp phát triển rộng rãi mô hình này trên địa bàn tỉnh.*

Đến ngày 19 tháng 4 năm 2016, UBND huyện Nhơn Trạch có Báo cáo số 102/BC-UBND về kết quả làm việc với các doanh nghiệp trong việc hợp tác đầu tư mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước An:

*Qua kết quả làm việc với các đơn vị, UBND huyện Nhơn Trạch thấy rằng việc hợp tác đầu tư giữa tập đoàn thủy sản Việt Úc với HTX Đòng Tàu Sà Lan Nhơn Trạch và công ty TNHH Việt Rạng Đông để đầu tư mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước An là **không thực hiện được**.*

*Để giúp người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận, nhân rộng kỹ thuật tiên tiến trong việc nuôi tôm, giúp nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích đất, nâng cao thu nhập cho người dân, **UBND huyện Nhơn Trạch đề xuất Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng tập đoàn thủy sản Việt Úc đầu tư mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trong phần diện tích đất khoảng 50 ha theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh ngày 17/3/2016.***

Để đánh giá kết quả triển khai Thông báo 2058/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh có cuộc họp và Thông báo số 4297/TB-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 chỉ đạo như sau:

*Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức điều tra rà soát lại hiện trường, nguồn gốc, thời gian sử dụng đất trên diện tích 54 ha của 07 hộ dân khu vực dự kiến giao Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thử nghiệm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.*

*Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND huyện Nhơn Trạch rà soát tiến độ triển khai thực hiện, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính... dự án của Hợp tác xã đòng tàu xà lan đã thỏa thuận địa điểm (chưa giao đất) tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với dự án này theo quy định. Tổ chức xem xét thẩm định trình phê duyệt hồ sơ dự án nuôi tôm siêu thâm canh do Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng.*

Đến ngày 01 tháng 6 năm 2016, UBND huyện Nhơn Trạch có Báo cáo số 141/BC-UBND về khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án nuôi tôm siêu thâm canh tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất **50 ha** là: 81.000.000.000 đồng (Thông báo số 2058/TB-UBND giao cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ là **54 ha**).

Đến ngày 27 tháng 9 năm 2016, UBND huyện Nhơn Trạch có Văn bản số 296/BC-UBND khảo sát hiện trạng và nguồn gốc đất dự kiến giới thiệu địa điểm cho Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Đề án nuôi tôm siêu thâm canh. Tính sơ bộ số tiền bồi thường **50 ha** là: 85.000.000.000 đồng.

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TU ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình triển khai dự án nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Ngày 01 tháng 03 năm 2017 chủ tịch UBND huyện Nhơn

Trạch có văn bản số 1266/UBND-CN chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Trung tâm Ứng dụng Tiên bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai lập thủ tục đầu tư dự án. Diện tích sử dụng đất: 51 ha (Ký hiệu các thửa đất: NTS<sup>96</sup>/<sub>39319</sub>).

Để hưởng chính sách ưu đãi về đầu tư phát triển thủy sản (Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP). Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 761/SKH-CN-UDC ngày 08 tháng 06 năm 2017 trình UBND tỉnh xem xét và chấp thuận sử dụng ngân sách thực hiện hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng khu nông nghiệp công nghệ cao nuôi tôm (khoảng 85 tỷ đồng). Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Trung tâm Ứng dụng Tiên bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư để tiến hành kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*Căn cứ Văn bản số 1180/SKHĐT-XDCB ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư*). Tuy nhiên, do chưa có quy hoạch ngành nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ điều kiện tham mưu UBND tỉnh về mô hình đầu tư cho phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư (*Văn bản số 2232/SKHĐT-DN ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư*).

Đến ngày 08 tháng 02 năm 2018 UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 531/QĐ-UBND về Phê duyệt Dự án Quy hoạch chi tiết khu nuôi thủy sản tập trung huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng dự án “**Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm**”. Trong đó:

+ Diện tích sử dụng đất: 51 ha (Ký hiệu các thửa đất: NTS<sup>96</sup>/<sub>39319</sub>).

+ Tổng nguồn vốn đầu tư: 185 tỷ đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng). Bao gồm:

**Nguồn ngân sách nhà nước:** 85 tỷ thực hiện công tác hỗ trợ hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng khu nuôi tôm siêu thâm canh khoảng 51 ha.

**Nguồn Đầu tư phát triển khoa học công nghệ:** 20 tỷ thực hiện công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật và mô hình trong khu thực nghiệm nuôi tôm ( *Theo hướng dẫn số số 209/BKH-CN-KHTH ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018, trong đó quy định kinh phí đầu tư phát triển cho KH và CN được sử dụng chi cho các nội dung xây dựng và phát triển tiềm lực KH-CN... nâng cấp trung tâm ứng dụng tiên bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm thông tin và thống kê KH&CN, thư viện điện tử, phòng thí nghiệm, trung tâm CNSH, trạm trại thực nghiệm ...* ). Dự án “Khu nông nghiệp công nghệ cao nuôi tôm” đã được phê duyệt trong danh mục dự án đầu tư khoa học và công nghệ ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 7/10/2016).

**Doanh nghiệp góp vốn:** 80 tỷ thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung và hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất tôm giống và nuôi thương phẩm.

Trên đây là báo cáo thực hiện Dự án “Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm” của Sở Khoa học và Công nghệ; Kính gửi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
  - UBND tỉnh (b/c);
  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  - Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
  - Lưu: VT, KHTC, TĐC.
- D:\TDC016-baocaochuongtrinhKHCN2016-2018\03b

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**